

◎廉潔經營

Clean Operation / Kinh Doanh liêm khiết

公司經營行為及員工工作操守，採取最高廉潔道德標準。禁止任何形式的賄賂、貪污、欺騙、**勾結**等不正當行為。不提供或接受任何形式的不正當收益。

Company operating behavior and staff work ethic, take the highest ethical standards. Prohibit any form of bribery, corruption, fraud, **Collusion** and other improper conduct. Do not provide or accept any form of unfair gains.

Công ty kinh doanh và công nhân viên làm việc luôn chính trực, luôn lấy tiêu chuẩn đạo đức liêm khiết lên hàng đầu. Nghiêm cấm có bất kỳ hành vi bất chính như hối lộ, tham ô, lừa gạt, **câu kết**, v.v... Không cung cấp hoặc nhận bất kỳ những lợi ích bất chính nào khác.

◎資訊公開

Information Disclosure / Tư vấn công khai

建立對內、對外相關溝通管道。對內鼓勵員工與管理階層之間的溝通與直接參與；對外定期透過公司網站、公告訊息等方式溝通與展現公司政策。

Establish internal and external related communication channels. Encourage communication and direct participation between employees and management. External regularly through the company's website, announcements and other means to communicate and show company policy.

Xây dựng đường dây trao đổi thông tin liên quan đến đối nội, đối ngoại. Đối nội khích lệ công nhân viên trực tiếp tham gia trao đổi thông tin với quản lý các cấp; đối ngoại định kỳ thông qua những phương thức như trang mạng (website) của công ty, thông tin thống báo, v.v... để trao đổi thông tin và hiển thị chính sách của công ty.

◎知識產權

Intellectual property / Quyền sở hữu trí tuệ

尊重智慧財產權，保護任何技術、專門技能、文件與資料。

Respect intellectual property rights, protect any technology, expertise, Tôn trọng quyền tài sản trí tuệ, bảo vệ mọi kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn, văn kiện và tài liệu.

◎公平交易

Fair Trade / Giao dịch công bằng

維護交易秩序與消費者利益，確保公平競爭，促進經濟之安定與繁榮。

Maintain order and consumer interests, ensure fair competition, and promote economic stability and prosperity.

Đảm bảo trình tự giao dịch và lợi ích của người tiêu dùng, đảm bảo cạnh tranh công bằng, thúc đẩy sự ổn định và phồn vinh của kinh tế.

◎身分保密

Identity Confidential / Bảo mật danh tính

設立申訴信箱，保護供應商及員工投訴違法違紀行為，且保證對檢舉者身分保密。

Set up a complaint box, protection of suppliers and employees complaints illegal acts, and to ensure confidentiality of the identity of the prosecutor.

Lập hòm thư khiếu nại, bảo vệ nhà cung ứng và công nhân viên khiếu nại những hành vi phạm pháp phạm luật, hơn nữa để bảo mật danh tính của người cung cấp thông tin.

◎社會參與

Social Participation / Tham gia xã hội

積極參與社會活動，鼓勵公司相關合作夥伴共同推動，善盡企業社會責任。

Actively participate in social activities, encourage the company to jointly promote the relevant partners, good corporate social responsibility.

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, khích lệ các đối tác hợp tác có liên quan của công ty cùng nhau thúc đẩy, thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội.

總經理

General manager
tổng giám đốc



chinming.fan
Tổng Giám Đốc